



Tóm tắt

Cập nhật về Yếu tố An toàn Buổi Lắng nghe #2: Silicon Valley Youth Climate Action Ngày 3 tháng 1 năm 2023 12:00 trưa – 1:00 chiều

Cố vấn viên: Esther Duong, Silicon Valley Youth Climate Action

Diễn giả: Aaron Pfannenstiel, Atlas Planning Solutions; Dennis Larson, Nexus Planning & Research

Có khoảng 25 người tham dự cuộc họp ảo do Esther Duong từ Silicon Valley Youth Climate Action (SVYCA) điều hành. Nhóm dự án đã cung cấp bản trình chiếu tổng quan về Cập nhật về Yếu tố An toàn. Mục đích của các cuộc thảo luận liên quan đến các câu hỏi sau:

- Khoảng trống dữ liệu là gì? Có những chiến lược bổ sung nào cần cân nhắc không?
- SVYCA mong muốn tham gia vào quá trình triển khai như thế nào?
- Cách tốt nhất để cung cấp thông tin cho SVYCA là gì?

Câu hỏi và nhận xét:

- Các thành viên SVYCA muốn biết họ có thể tham gia vào việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu như thế nào. Họ mong muốn có cơ hội tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực việc làm xanh. Những người tham gia cảm thấy rằng công việc thực tập có hưởng lương hoặc kinh nghiệm làm việc trong các chương trình quốc gia liên quan sẽ là một cách tuyệt vời để thu hút học sinh trung học tham gia. Nhìn chung, học sinh trung học đang tìm cách khám phá nghề nghiệp và trở thành một phần của giải pháp. Hoi đã đề cập rằng khoảng hơn 3000 học sinh trung học trong khu học chánh Fremont đã cho biết họ muốn tìm hiểu thêm về các giải pháp và việc làm xanh trong các nhận xét của tổ chức tư vấn khí hậu SVYCA tổng hợp. Ngoài ra, những người tham gia đã yêu cầu Hạt xem xét các công việc thực tập có trả lương cho các khu vực tự nhiên như khu bảo tồn thiên nhiên ULISTAC để duy trì chúng đồng thời hướng dẫn học sinh và công chúng.
- Hạt nên xem xét việc liên lạc trực tiếp qua email/thư tới người dân về các thông tin cập nhật của kế hoạch. Đặc biệt là những cộng đồng thiếu khả năng truy cập Internet.
- Một trong những cách quan trọng nhất để hướng dẫn cộng đồng và truyền bá thông tin

là thông qua giáo dục, có thể giống như quan hệ đối tác với các khu học chánh trong hạt. SVYCA đã đạt được nhiều thành công và kinh nghiệm làm việc với các khu học chánh Hạt Santa Clara về giáo dục khí hậu. Như đã được chứng minh qua cuộc thăm dò ở đầu cuộc họp, phần lớn nhóm tuổi của chúng tôi có thể không nhận thức sâu sắc về những gì Hạt đang làm liên quan đến ứng phó với mối nguy hiểm, nhưng vẫn ham học hỏi và thậm chí tham gia vào quá trình. Bằng cách giáo dục thanh thiếu niên, kiến thức đó có thể lan tỏa đến gia đình họ và các thành viên khác trong cộng đồng

- Luôn cập nhật các trang web của Hạt và giữ cho chúng ở trạng thái dễ dàng truy cập là một cách tốt để duy trì liên lạc với các thành viên SVYCA. Hiện tại, trang web đang khó điều hướng, điều này khiến người tham gia khó hiểu được các thông tin cập nhật gần đây. Nói chung, Hạt nên “dọn dẹp” trang web của họ. Mặc dù vậy, người ta lưu ý rằng trang web của Hạt Santa Clara tốt hơn rất nhiều so với trang web của Thành phố Santa Clara.